

Số: / KH - MN TT

Tân Thành, ngày 30 tháng 10 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện công tác thi đua khen thưởng**  
**Năm học 2024 -2025**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 288/KH-MNHT ngày 22 tháng 10 năm 2024 của trường mầm non Tân Thành về Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2024 - 2025;

Thực hiện kế hoạch số 202 /KH-MN TT, ngày 11 tháng 9 năm 2024 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 – 2025

Trường Mầm non Tân thành xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024 - 2025 như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt Học tốt”, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm học; chủ động phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng: Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; các văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua khen thưởng.

Củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng, tạo sự thống nhất, ổn định, gọn nhẹ, hiệu. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của nhà trường theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

## **2. Yêu cầu**

Nhà trường phối hợp với Công đoàn tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực tại nhà trường.

Thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, thi đua theo chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

## **II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

### **1. Quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước**

Thực hiện quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua khen thưởng tới toàn bộ Cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

### **2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua**

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của nhà trường và của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện

thường xuyên, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua với chủ đề “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, CBGVNV có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường theo thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 và các phong trào thi đua khác trong năm học đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua như sau:

Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm động viên, khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến giáo viên trực tiếp chăm sóc dạy trẻ, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyên biến tích cực so với năm học trước;

Nhà trường phối hợp với Công đoàn nhà trường để xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với từng chức trách và nhiệm vụ được giao của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Chú ý phát hiện, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua.

Động viên, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích trong các phong trào thi đua theo Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời đề xuất và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao trong các đợt thi đua.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy chi bộ, sự quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Công đoàn, Đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ để vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết trong các năm trước thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng trong năm học 2021- 2022 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần để đảm bảo các thành viên của Hội đồng thi đua, khen thưởng trong nhà trường phải là những người thực sự gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật.

### **3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát.**

Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ cá nhân đang

ký các danh hiệu thi đua, giúp cá nhân hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua theo kế hoạch năm học. Tổ chức cho các thành viên trong Hội đồng thi đua, khen thưởng tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng do ngành cấp trên tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng tham mưu cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường. Thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng.

### **III. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

#### **1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua**

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cụ thể của tập thể và cá nhân; duy trì các phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

#### **2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng**

Thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể, giáo viên, người lao động trực tiếp coi đây là biện pháp đột phá trong năm học 2024- 2025.

#### **3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng**

Phát huy vai trò của Hiệu trưởng trong việc phát hiện phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong toàn nhà trường.

Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến trong toàn trường.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền gương điển hình, tổ chức thăm quan, học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiên tiến, để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế của nhà trường, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với

điển hình tiên tiến.

Nhà trường tổ chức thực hiện tốt 3 đợt thi đua trong năm 2024 – 2025

- Đợt thi đua thứ nhất: Thi đua lập thành tích chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; Khai giảng năm học 2024- 2025; Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày Hiến chương nhà giáo Việt nam 20/11.

Thời gian tổ chức thực hiện: từ 01/9/2024 đến hết 30/11/2025.

- Đợt thi đua thứ 2: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12 và ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam 3/2.

Thời gian tổ chức thực hiện: từ 01/12/2024 đến 28/02/2025.

- Đợt thi đua thứ 3: Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 49 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động 1/5; 71 năm Chiến thắng Điện biên phủ và 135 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thời gian tổ chức thực hiện: từ 01/3/2025 đến hết 31/5/2025.

Thực hiện nhiệm vụ của 3 đợt thi đua trên, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, phát động thi đua tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và 100% trẻ trong nhà trường. Nhà trường chủ động có kế hoạch khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các đợt thi đua từ quỹ thi đua khen thưởng của nhà trường và lựa chọn những tổ nhóm, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị cấp trên khen thưởng.

#### **4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng**

Tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Luật, văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của Thành phố, Quận và của ngành đảm bảo kịp thời đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra; chú trọng kiểm tra việc ứng dụng các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm học 2024 - 2025; giải quyết đơn thư về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng Luật Khiếu nại, Tố cáo.

#### **5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác Thi đua, khen thưởng**

Tham gia các lớp tập huấn về Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Thành phố, quận để nâng cao nhận thức, nghiệp vụ trong tham mưu thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng.

Củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng

thi đua khen thưởng nhà trường, lựa chọn những cán bộ có năng lực, sáng tạo, kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác thi đua, khen thưởng làm thành viên hội đồng.

#### **IV. CHỈ TIÊU PHÂN ĐẦU CỦA TẬP THỂ CÁ NHÂN NĂM HỌC 2024 - 2025**

- Tập thể cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2024 - 2025, phân đầu đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, cụ thể:

##### **1. Tập thể**

- Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến
- Chi bộ: Đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Công đoàn: Đạt danh hiệu công đoàn đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chi đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

##### **2. Cá nhân**

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- 100% giáo viên giỏi cấp trường, 100% cô nuôi giỏi cấp trường, tham gia thi cô nuôi giỏi cấp quận đạt 100%
- 15% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- 01 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giấy khen của UBND quận.

##### **3. Chất lượng các hoạt động**

Công tác phổ cập được cấp trên đánh giá công nhận năm 2024.

Hồ sơ sổ sách xếp loại tốt 80%, khá: 20%.

Chất lượng chăm sóc, giáo dục xếp loại Đạt: 95% - 98%, CCG: 1% - 3%, CĐ: 1% - 2%

Tỷ lệ Bé khỏe, chăm ngoan đạt: 90 - 95%.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ không bị xảy ra ngộ độc thực phẩm và tai nạn thương tích trong trường mầm non.

- Lớp đạt chất lượng tốt: 75%.
- Lớp đạt chất lượng khá: 25%.

#### **V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

1. Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng. Ra quyết định ban hành quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng

kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm học 2024 -2025, kế hoạch bám sát vào tình hình thực tế của địa phương phường Tân thành và nhà trường.

2. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức về thi đua theo yêu cầu đổi mới làm cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ mục tiêu, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong năm học 2024 -2025.

3. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập luật thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác thi đua – khen thưởng.

4. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký, ký giao ước thi đua tại hội nghị viên chức và người lao động đầu năm học theo đúng quy trình hướng dẫn của Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trên.

5. Tổ chức phát động phong trào thi đua tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, giao chỉ tiêu thi đua, cụ thể các mặt hoạt động tới từng lớp, từng các nhân. Sau mỗi đợt thi đua có tổng kết đánh giá chỉ ra các mặt mạnh, mặt còn hạn chế và rút ra bài học trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời cần động viên khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong mỗi phong trào thi đua.

6. Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong năm học.

7. Bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, chính xác và khách quan, đúng người, đúng việc.

8. Tiết kiệm chi tiêu để trích một phần quỹ hoạt động thường xuyên của nhà trường để khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học.

## **VI. ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG.**

### **1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên**

- Đạt danh hiệu CSTĐ, Lao động tiên tiến do cấp trên quy định mức thưởng.

- Giáo viên (lớp) đạt kết quả cao trong các hoạt động thi đua chào mừng, tổ chức ngày hội lễ thưởng xếp tốt 50.000 - 100.000 đồng/1 lần.

- Giáo viên đạt giáo viên giỏi, cô nuôi giỏi cấp trường thưởng 50.000đ/1 người, cấp quận 100.000đồng/1 người. Sáng kiến cấp quận 100.000đ/1 người

- Giáo viên tham gia hiến máu nhân đạo 100.000đ - 200.000đ/1 lượt.

- Lao động tiến tiến đối với người đạt công A cả năm (không bị điểm trừ): 300.000đ – 500.000đ

## 2. Đối với học sinh

- Cháu mẫu giáo, nhà Bé khỏe bé chăm ngoan: Thương giấy khen; cháu 5 tuổi giấy khen và 2 quyển vở, bút chì.

## VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2024 – 2025

Thời gian	Nội dung công việc
Tháng 10 /2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường</li> <li>- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024 - 2025, xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2024 – 2025.</li> <li>- Triển khai tới CB, GV, NV về kế hoạch thi đua khen thưởng và khuyến khích mọi người tham gia đăng ký danh hiệu thi đua.</li> </ul>
Tháng 11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức các hoạt động dạy tốt - học tốt chào mừng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;</li> <li>- Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong năm học 2024 - 2025 để có các giải pháp trong công tác chỉ đạo kịp thời đảm bảo kế hoạch. Đồng thời kiểm tra đôn đốc, tư vấn giúp đỡ cá nhân trong việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ để đạt các danh hiệu thi đua.</li> </ul>
Tháng 12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua của tập thể, cá nhân.</li> <li>- Chỉ đạo các các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ để đạt danh hiệu thi đua năm học 2024 -2025.</li> <li>- Tổ chức cho nhân viên nuôi tham gia Hội thi cô nuôi giỏi cấp trường.</li> </ul>
Tháng 01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo các các tổ chuyên môn tổ chức bình xét thi đua học kỳ I năm học 2024 - 2025</li> <li>- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng bình xét kết quả thực hiện phong trào thi đua của tập thể, cá nhân trong học kỳ I năm học 2024 - 2025.</li> <li>- Động viên cán bộ, giáo viên tích cực tham gia vào các cuộc vận động và phong trào thi đua do cấp trên tổ chức.</li> </ul>



Thời gian	Nội dung công việc
	- Sơ kết việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua học kỳ I.
Tháng 02/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục chỉ đạo, động viên cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng do phòng giáo dục tổ chức.</li> <li>- Gắn việc sơ kết phong trào thi đua với việc thực hiện các cuộc vận động vào việc đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.</li> </ul>
Tháng 03/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua ở mỗi cá nhân trong học kỳ II</li> <li>- Gắn việc sơ kết phong trào thi đua với việc thực hiện các cuộc vận động vào việc đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường năm học 2024 - 2025.</li> </ul>
Tháng 04/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo tập thể, cá nhân tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua theo nội dung đã đăng ký.</li> <li>- Chỉ đạo các các tổ chuyên môn tổ chức bình xét thi đua cuối năm học 2024 - 2025</li> </ul>
Tháng 05/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng bình xét và tổng hợp các danh hiệu thi đua của tập thể nhà trường và của cá nhân.</li> <li>- Lập báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực công tác trong năm học 2024 - 2025.</li> <li>- Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024 - 2025</li> </ul>
Tháng 06/2025	- Tiếp tục bổ sung hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2024 - 2025 nộp về Nội vụ.
Tháng 07/2025	- Đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm học 2024 - 2025, nêu gương các điển hình tiên tiến, tặng khen thưởng

### V. Tổ chức thực hiện

Nhà trường tổ chức quán triệt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Phát động các phong trào thi đua trong nhà trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kết thúc năm học xét và trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024 - 2025 thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, quận và nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024 – 2025 của trường Mầm non Tân Thành. Căn cứ vào kế hoạch nhà trường đã xây dựng, các thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, các tổ chuyên môn chủ động triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong tổ và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường để chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.

***Nơi nhận:***

- CBGVNV (để T/h);
- Lưu VT, HSTĐKT

**HIỆU TRƯỞNG**

**Đỗ Thị Hồng Thắng**